



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหารือปัญหา ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ เรื่องศาลเจ้า การขยายเขตประปา ท่าเรือ เรื่องพระธาตุ นาดูน การประกอบอาชีพของคนต่างชาติ อ่างเก็บน้ำและฝายกั้นน้ำ ปัญหาช้างป่า การขาดแคลนน้ำ ปัญหารถชนดิน อุบัติเหตุทางถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง การก่อสร้างสะพาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาตลิ่งพัง การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล การจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการค้าขาย การขออนุญาตใช้พื้นที่ของ กรมป่าไม้ เรื่องไฟฟ้า สัญญาณไฟจราจร ปัญหาไฟฟ้าตกและดับ การบุกรุกป่าสงวน ปัญหาสถานบันเทิง เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. เมืองโบราณศรีเทพ ปัญหาจุดกลับรถ ประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ ปัญหากลิ่นจากฟาร์มสุกร การขุดลอกแหล่งน้ำ ปัญหาท่อระบายน้ำ ค่าตอบแทนข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน อพปร. การเก็บค่าเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลักดันเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสด ด้วยวาจา คือ

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล

**ประเด็นคำถาม** คือ ขอทราบความคืบหน้าคดีความผู้บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอทราบแนวทางการป้องกันความเสียหายแก่นักลงทุน หรือแก้ไขระเบียนการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระทรวงการคลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ก.ล.ต. ติดตามคดีนี้  
 อายัดเงินผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกรรมการ ผู้บริหารบริษัทสตาร์คา กรุ๊ปติดแตง  
 งบการเงินบริษัท เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในรายการเสนอขายหลักทรัพย์ การกระทำโดยทุจริต หลอกหลวง  
 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาแล้วมีคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน  
 เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เรื่องความล่าช้าในการอายัด เพราะตามกฎหมายต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
 เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ บทบัญญัติผู้สอบบัญชี โทษทางปกครอง โทษปรับ อยู่ระหว่างการพิจารณา  
 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การปรับปรุงกฎระเบียบ เช่น การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้  
 Fact sheet Key Financial Ratio ความน่าเชื่อถือ จะพิจารณาต่อไป รัฐบาลจะติดตามตัวผู้กระทำความผิด  
 และติดตามเงินของประชาชนผู้เสียหายคืนให้ได้

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาต่อ **ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**  
**ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน**  
**ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง** ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัคร  
 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดระยอง พรรคก้าวไกล

**ที่ประชุมรับทราบ** ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนำ **นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์**  
 ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น  
 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๙๙ คน

### ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม (ต่อ)

**ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วย**  
 วาจาในลำดับถัดไป คือ

**กระทู้ถามสดด้วยวาจา**

**๒. กระทู้ถาม ของ นายรอมฎอน ปันจอร์**

**ประเด็นคำถาม** คือ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม  
 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ การยกเลิกกฎอัยการศึก รัฐบาลมีแผน  
 เตรียมพร้อมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบังคับใช้กฎหมายพิเศษอย่างไร รัฐบาลจะสนับสนุน  
 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... หรือไม่

## นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การกำหนดพื้นที่ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ทั้ง ๓๐ อำเภอ ใน ๓ จังหวัด การบริหารบูรณาการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีเป้าหมายจะยกเลิกพื้นที่ทั้งหมดในปี ๒๕๗๐ มีขั้นตอน ตัวชี้วัด จะปรับลดเงื่อนไข โดยปกติจะขยาย พ.ร.ก. ทุก ๓ เดือน นายกรัฐมนตรีสั่งการ ตนได้เดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องและ ศอ.บต. ในการยกเลิกอำเภอ รัฐบาลจะบริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้นำในพื้นที่ จะปรับนโยบายเรื่องรายได้ จะเร่งรัดดำเนินการ โครงการพาคนกลับบ้านเพื่อความสงบ ส่วนเรื่องร่างพระราชบัญญัติ จะต้องพิจารณาในรายละเอียด

๓. **กระทู้ถาม ของ นายศุภโชค ไชยสังข์** เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

## กระทู้ถามทั่วไป

### ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

**ประเด็นคำถาม** คือ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างเกิดความจำเป็นหรือไม่ มีมาตรการในการผ่อนปรนความเดือดร้อนของผู้สัญจรดีแล้วหรือไม่ อย่างไร โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีการเวนคืน เยียวยา ความเสียหายทั้งทางกายภาพ สุขภาพจิต และเรื่องเศรษฐกิจเพียงพอแล้วหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ สายสีม่วง มีรายงานว่าใช้พื้นที่ผิวจราจร ๓๐ เปอร์เซ็นต์ในการก่อสร้าง ตนจะลงไปตรวจพื้นที่จริงเร็วที่สุด วันนี้มารับปัญหาความเดือดร้อนพื้นที่ผิวจราจรของกรุงเทพฯ และจะแก้ไขให้ดีขึ้น หลักเกณฑ์เรื่องการเวนคืน ๑) ใช้ของกรมธนารักษ์ ๒) ราคาซื้อขายทั่วไปจากกรมที่ดิน ๓) ราคาซื้อขายปกติในท้องตลาด ที่ผ่านมาราคาประเมินของ รพม. ใช้พื้นฐานของกรมธนารักษ์คูณด้วย ๓ เท่า รพม. จะจ่ายสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ๓ เท่า ถ้าไม่พอ แนะนำใช้ช่องทางการอุทธรณ์ เรื่องผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเดือดร้อน เรื่องราคาเวนคืน ประชาชนที่เดือดร้อน แนะนำให้ใช้การอุทธรณ์แก้ปัญหา

### ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคาโคเนื้อ กระบือ ตกต่ำ

นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโคเนื้อและกระบือตกต่ำอย่างไร ในอนาคตจะมีการวางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ราคาโค กระบือตกต่ำ สาเหตุหนึ่งคือไม่สามารถแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศจีน ประเทศไทยถูกกีดกันจากข้ออ้างที่ว่าส่งออกโคเนื้อที่เป็นโรคปากเท้าเปื่อยโรค Lumpy skin เกษตรกรได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์หามาตรการแก้ปัญหา เร่งนำเข้าวัคซีน

การผลิตวัคซีนเกี่ยวกับปศุสัตว์ ส่วนกลไกด้านราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล ควบคุมการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาวัตถุดิบ ต้นทุนอาหารสัตว์ เรื่องราคาจำหน่าย หลังแปรรูป กำหนดราคา สร้างความเชื่อมั่นในตลาดจีนว่าโคจากประเทศไทยปลอดภัย เรื่องสารเร่งเนื้อแดง ควบคุมยา จะทำความเข้าใจและหามาตรการป้องกัน จะทำให้กลไกราคาเป็นธรรม การนำเข้าวัวเป็นจาก ประเทศเพื่อนบ้าน กรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามนำเข้าเด็ดขาด กระทรวงฯ มีหน่วยเฉพาะกิจปราบปราม การลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน ถ้าจับได้จะทำลาย จะประสานกับกรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงฯ จะส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมและเพิ่มรายได้ หาวัคซีนป้องกันโรค เรื่องการช่วยเหลือ เกษตรกร รัฐบาลมีโครงการพักหนี้เกษตรกร ๓ ปี

**๓. กระทู้ถาม ของ นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์** เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนจาก ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ถามนายกรัฐมนตรีนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ มอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน ราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๔-๑๒.๑๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ **นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน** รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) จังหวัดสงขลา**

**นายสรรเพชญ บุญญามณี** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางหรือนโยบายเพื่อระงับข้อถกเถียง ที่เกิดขึ้นด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดข้อยุติและไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในอนาคต อย่างไร หากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการอย่างไรกับงบประมาณที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ขอทราบรายละเอียด

**นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การใช้งบประมาณก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์ที่สร้างมา ๑๕ ปี ใช้งบประมาณ พันล้านบาท เรื่องอยู่ในกระบวนการสอบสวนของ ป.ป.ช. มีการฟ้องร้องจึงไม่ดำเนินการต่อ กระทรวงศึกษาธิการ จะทำหนังสือสอบถาม ป.ป.ช. ว่าสามารถดำเนินการต่ออย่างไร การจัดสรรงบประมาณจะรับฟังความคิดเห็น ทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์โครงการ กระทรวงฯ มี ๓ แนวทางคือ ๑) เป็นอควาเรียม ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาตามวัตถุประสงค์เดิม ๒) เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด น้ำเค็มและแสดงนิทรรศการ สัตว์น้ำแบบเสมือนจริง หรือเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้พฤษศาสตร์ สัตว์น้ำ ป่าชายเลนและศูนย์ฝึกอบรม ๓) เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เป็นอาคารศูนย์การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนดำเนินการ กระทรวงฯ จะรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน และต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จึงจะดำเนินการต่อ

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาพื้นถนนใต้เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง (ถนนกำแพงเพชร ๖)

**นายเอกราช อุดมอำนวย** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

**ประเด็นคำถาม** คือ กรุงเทพมหานครไม่สามารถซ่อมถนนกำแพงเพชร ๖ ได้ เนื่องจากถนนอยู่ในกรรมสิทธิ์และการดูแลของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ยกเลิกสัญญาที่อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้สิทธิเหนือพื้นดิน เหตุใดถึงมีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการอย่างไร กระทรวงคมนาคมมีแผนงานปรับปรุงพื้นผิวจราจรดังกล่าวหรือไม่ จะบูรณะเสร็จเมื่อใด และสามารถโอนภารกิจให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ถูกโจรขโมยตัดไฟ

**นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การรถไฟฟ้าใต้ดินคืนถนนจาก กทม. เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะส่งมอบพื้นที่คืน กทม. ตาม Timeline การรถไฟฟ้าฯ จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับกรุงเทพมหานครในเดือน เมษายน การรถไฟฟ้าจะปรับปรุงผิวถนน Local Road ประเด็นรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จะประสานกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันปัญหา เรื่องการตัดสายไฟและระบบการเดินรถ การรถไฟฟ้าฯ จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและ กทม. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน จะต้องเร่งส่งมอบคืนให้ กทม. ซึ่งมีศักยภาพดูแล มีงบประมาณซ่อมบำรุง เรื่องแสงสว่าง ได้ว่าจ้างการไฟฟ้า จะเร่งรัดให้

๓. **นายชุตติพงศ์ พิภพภิัญโญ** เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้

### ๑) เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย. ๒๐๑๕ และสาย รย. ๓๐๑๓

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงคมนาคมมีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนนสองเส้นนี้หรือไม่ อย่างไร กระทรวงคมนาคมมีมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นและสิ่งก่อสร้างตามข้างทางที่เกิดจากการสร้างอย่างเร่งด่วนหรือไม่ อย่างไร กระทรวงคมนาคมมีมาตรการแก้ปัญหากรณีผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**นางมนพร เจริญศรี** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติการก่อสร้างถนนสาย รย. ๒๐๑๕ ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด จึงได้รับสิทธิอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้รับจ้างวางแผนว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมทางหลวงชนบทจะเร่งรัดการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นการขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร ช่วงชุมชนมีเกาะกลาง ระบบระบายน้ำทางเท้า และไฟฟ้าส่องสว่าง เรื่องความล่าช้าในการก่อสร้างถนน สาย รย. ๓๐๑๓ ในสัญญา ผู้รับจ้างวางแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่เกิดปัญหาสภาพคล่อง กระทรวงคมนาคมจะกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เป็นถนน ๔ ช่องจราจร ช่วงชุมชนมีเกาะกลาง ระบบระบายน้ำ ทางเท้า และไฟส่องสว่าง กระทรวงฯ จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา กระทรวงฯ ได้กำชับเรื่องป้าย ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องหมายจราจร เครื่องอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง ประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุสามารถแจ้งมาที่กรมทางหลวงหรือผู้ประสานงานโครงการ

## ๒) เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงโทนมัย และไฟฟ้าส่องสว่างดับ

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงคมนาคมมีมาตรการแก้ไขปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าถูกขโมยอย่างไร กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงสามารถหารือร่วมกับการไฟฟ้าเพื่อบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างดับได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

**นางมนพร เจริญศรี** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรมทางหลวงมีมาตรการป้องกัน ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและตรวจตราหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและให้ความสำคัญในพื้นที่เสี่ยง ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางรับทราบปัญหาและสร้างเครือข่ายดูแล เชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเหตุ ๓) เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๔) บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมที่เหมาะสม กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าถูกขโมยในพื้นที่เสี่ยง กรมทางหลวงจะเน้นการเฝ้าระวังในพื้นที่หามาตรการ จะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรม เรื่องไฟส่องสว่าง กระทรวงคมนาคมจะจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยที่สุด

**๔. กระทั่งถาม ของ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร** เรื่อง ค่าปรับกรณีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดศรีราชา - ราชพฤกษ์ ล่าช้า ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**๕. กระทั่งถาม ของ นายชัชวาล แพทยาไทย** เรื่อง ขอให้อนุมัติเงินค้ำจ่ายให้แก่หน่วยงานกู้ภัย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทั่งถามในลำดับที่ ๔ และ ๕ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทั่งถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อจบระเบียบวาระกระทั่งถามแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออมแห่งชาติ**

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวจรรุภลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน และผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖

**สมาชิกฯ อภิปราย**ยุทธศาสตร์การเพิ่มจำนวนสมาชิกและการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง ยอดส่งเงินออมต่อปี เรื่องเงินสมทบจากรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ค่าใช้จ่ายสมาชิกสูงขึ้น ค่าส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมและอบรม การบริหารเงินลงทุนของ กอช. ผลตอบแทนที่ต่ำ ปัญหาขาดทุนสะสม เรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ ค่านิยมการออม ข้อเสนอแนะให้ กอช. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องสมาชิก การออมเงิน เงินสมทบภาครัฐ เพิ่มการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการออมในเยาวชน ส่งเสริมความรู้ ทักษะวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณให้ประชาชน ศึกษากลไกและ

บริการใหม่ ๆ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ กอช. จัดกิจกรรม CSR มีตัวชี้วัดประเมินผล โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ตอบชี้แจงเรื่องการออมเงิน เงินสมทบซึ่งรัฐบาลจะสมทบให้สมาชิกตามจำนวนเงินออมและช่วงอายุ การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการออม ผลตอบแทนเฉลี่ย หลักการออมเพื่อวัยเกษียณ เรื่องแรงงานนอกระบบ การลงพื้นที่ระดับหมู่บ้าน เรื่องงบการเงินที่ขาดทุนเป็นเพียงขาดทุนทางบัญชี การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ การจ่ายเงินที่สมาชิกสะสมและเงินสมทบจากรัฐบาล การปรับปรุงการทำงานของกองทุนฯ แพลตฟอร์ม Social การสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์การออมในโรงเรียน

ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖) คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ซึ่ง นายสฤกษ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐)

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่ง นายวิชัย สุตสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๑)

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่ง นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๒)

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวและรับมือ ซึ่ง นายรณรงค์ ข่านุรักษ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๓)

**๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำแล้ง** ซึ่ง นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๔)

**๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง** ซึ่ง นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๕)

**๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง** เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่ง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๑๙)

สมาชิกฯ อภิปรายปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝาย ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำและฝาย เพิ่มแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก เช่น บ่อน้ำใต้ดิน อาคารรับน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำ การผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จัดสรรน้ำในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน นวัตกรรมชุดเจาะบ่อบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำใหม่ เช่น โครงการแก้มลิง สถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การทำฝนหลวง ธนาकरणน้ำใต้ดิน การเพิ่มงบประมาณการบูรณาการหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ปัญหา เช่น กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เลย ซี มูลข้อมูลปริมาณน้ำฝน ภาวะโลกร้อน การจัดทำแผนการเพาะปลูก ปัญหาหน้าเสีย น้ำทะเลหนุนและค่าความเค็ม ปัญหาไฟป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม Plankton Bloom และปะการัง โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายกุศล โชติรัตน์                    | ๒. นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงศ์   |
| ๓. นายขจร ศรีชวโนทัย                    | ๔. นายชยันต์ เมืองสง              |
| ๕. นายปลอดประสพ สุรัสวดี                | ๖. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช  |
| ๗. นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์               | ๘. นางสาวชนกนันท์ ศุกศิริ         |
| ๙. นายนิติพล ผิวเหมาะ                   | ๑๐. นางสาวกมนทรศน์ กิตติสุนทรสกุล |
| ๑๑. นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์                | ๑๒. นางสาวชุติมา คชพันธ์          |
| ๑๓. นายณรงเดช อุฬารกุล                  | ๑๔. นายเดชรัต สุขกำเนิด           |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางค์ พิสัยหล้า | ๑๖. รองศาสตราจารย์วิชญ์ อรรถวานิช |
| ๑๗. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์            | ๑๘. นายโกศล ปัทมะ                 |
| ๑๙. นางฐิติมา ฉายแสง                    | ๒๐. นายนพพล เหลืองทองนารา         |
| ๒๑. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล          | ๒๒. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด        |
| ๒๓. นายทินพล ศรีธเรศ                    | ๒๔. นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์      |
| ๒๕. นายสฤกษ์ดี บุตรเนียร                | ๒๖. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์         |
| ๒๗. นายประดิษฐ์ สังขฉาย                 | ๒๘. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล       |



๒๙. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์

๓๑. นายวิชัย สุดสวาสดี

๓๓. นายร่มธรรมชาติ ขำนุรักษ์

๓๕. นายอับดุลอาयी สาเม็ง

๓๐. นายจำลอง ภูนวนทา

๓๒. นายสัญญา นิลสุพรรณ

๓๔. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาญาติตั้งกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๙ นาฬิกา

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

กลุ่มงานรายงานการประชุม  
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข